

Số: /KH - TTT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### **Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp**

Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

#### **I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

1. Quán triệt và cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện hoạt động của Thanh tra tỉnh nhằm góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo và đảng viên, công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từng bước xây dựng Đảng bộ, cơ quan Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra của tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra “Kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Thanh tra tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên về kết quả hoạt động của Đảng bộ và cơ quan Thanh tra tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra để bảo đảm thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các lĩnh vực công tác

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

1. Tổ chức phổ biến quán triệt trong đảng viên, công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh những quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm có hiệu quả thiết thực các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2022.

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Thanh tra tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là trong việc tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian thực hiện: Hàng năm với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

a) Tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm chính sách, pháp luật, có phát sinh những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các lĩnh vực: quản lý đầu tư công; quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách bảo đảm an sinh xã hội; thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Qua thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những hành vi vi phạm; đồng thời chú trọng phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, góp phần chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội được thanh tra.

b) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp duy trì thực hiện nghiêm túc, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân theo quy định; tập trung xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết kịp thời,

đúng chính sách, pháp luật, bảo đảm dứt điểm các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trước hết là những vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, vượt cấp, không để phát sinh những “điểm nóng” phức tạp về khiếu kiện, tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, kiến nghị góp phần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật nhằm chủ động hạn chế phát sinh tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp của công dân.

c) Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Thanh tra tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các biện pháp phòng ngừa. Gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

d) Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào việc nâng cao chất lượng xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định, văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên thẩm định các Kết luận thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố ban hành theo thẩm quyền để thực hiện việc thanh tra lại khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chỉ đạo thực hiện kiên quyết, dứt điểm các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành thanh tra.

4. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh theo quy định pháp luật về thanh tra (sửa đổi, bổ sung), đi đôi với yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện

ng nghiêm túc Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện dân chủ, công khai minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của Đảng và Nhà nước.

5. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và của cơ quan Thanh tra tỉnh trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng ngành theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; rà soát, xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ các quy chế, quy định, quy trình công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm bảo đảm sự thống nhất, thông suốt, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, phân công, phối hợp trong mọi hoạt động của Thanh tra tỉnh và trong toàn ngành thanh tra của tỉnh. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan, nhất là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, vi phạm chính sách, pháp luật, kỷ cương, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng và các Phòng Thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

2. Giao Phòng Thanh tra 4 theo dõi, giúp Chánh Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc khi có yêu cầu để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trên đây là Kế hoạch của Thanh tra tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Yêu cầu Văn phòng và các phòng thuộc Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

#### **Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Thanh tra tỉnh;
- CTT, các PCTT tỉnh;
- Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, P4.

**CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Văn Thơm**